



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลปากคาด

ที่ บก ๕๒๗๐๑ / ๐๑๐

วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลปากคาด

ตามที่ เทศบาลตำบลปากคาด ได้ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากร และเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทศนคติ มีวิธีการปฏิบัติงาน ตามลักษณะงานที่รับผิดชอบ สามารถปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้บุคลากรทุกคนได้รับการ พัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม เป็นแนวทางในการดำเนินการจัดการพัฒนาฝึกอบรมบุคลากร และเพื่อดำรงบุคลากรที่มีประสิทธิภาพให้อยู่ คู่องค์กรต่อไป นั้น

ในการนี้ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล จึงขอรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้ผู้บริหารทราบ พร้อมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ลงบนเว็บไซต์เทศบาลตำบลปากคาด รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายอาคม นิกรเทศ)
หัวหน้าสำนักปลัด

(นายศักดิ์ทวีชัย หมื่นหน้า)
ปลัดเทศบาลตำบลปากคาด

(นายภิรมย์ ยนต์พันธ์)
นายกเทศมนตรีตำบลปากคาด

แบบรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
เทศบาลตำบลปากคาด อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลา ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี เริ่ม-สิ้นสุด)	ข้อมูลสถิติตัวชี้วัด	ข้อมูลสถิติผู้เข้าร่วม โครงการ/กิจกรรม	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
			ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	คงเหลือ						
๑	-โครงการฝึกอบรม หลักสูตรของสถาบัน พัฒนาบุคลากรท้องถิ่น เช่น หลักสูตรเกี่ยวกับ ภาษา อนามัย ประธานสภา และสมาชิก สภาท้องถิ่น, หลักสูตร สายงานนันทนาการ และ หลักสูตรสายงานเฉพาะ ตำแหน่ง เป็นต้น -โครงการฝึกอบรม หลักสูตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง กับการปฏิบัติงาน	-มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน ๖๒ คน -ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมี ความรู้ ความเข้าใจทักษะ ในการปฏิบัติงานเพิ่มมาก ขึ้นและสามารถปฏิบัติงาน เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือ สั่งการ ได้อย่าง มีประสิทธิภาพ	๕๑๗,๘๐๐	๔๒๕,๑๔๗	๙๒,๖๕๓	๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	คณะผู้บริหาร ๕ คน สมาชิกสภา ๑๒ คน พนักงานเทศบาล ๒๓ คน พนักงานครูเทศบาล ๘ คน ลูกจ้างประจำ ๒ คน พนักงานจ้าง ๕๕ คน	คณะผู้บริหาร ๓ คน สมาชิกสภา ๑๒ คน พนักงานเทศบาล ๒๑ คน พนักงานครูเทศบาล ๗ คน ลูกจ้างประจำ - คน พนักงานจ้าง ๑๙ คน	งบประมาณ ในการ บริหารและ พัฒนา บุคลากรที่มี อย่างจำกัด ทำให้ บุคลากร บางรายยัง ไม่ได้เข้ารับ การ ฝึกอบรม หลักสูตร ตามสายงาน	-เห็นควรจัดส่ง บุคลากรเข้ารับการ ฝึกอบรมใน หลักสูตรสายงาน เฉพาะตำแหน่งให้ ครบทุกตำแหน่ง เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ในการปฏิบัติงาน มากยิ่งขึ้น -ผู้บริหารควร ส่งเสริมและสร้าง ความ ก้าวหน้าใน สายอาชีพของ บุคลากร	
๒	การฝึกอบรมหลักสูตร ต่างๆ ผ่านระบบการ เรียนรู้ออนไลน์ของกรม ส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น และระบบการ เรียนรู้ออนไลน์ e-Learning ของ สำนักงาน ก.พ.	-มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน ๔๑ คน -ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มี ความรู้ ความเข้าใจทักษะ ในการปฏิบัติงานเพิ่มมาก ขึ้นและสามารถปฏิบัติงาน เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือ สั่งการ ได้อย่าง มีประสิทธิภาพ	๐	๐	๐	๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	คณะผู้บริหาร ๕ คน สมาชิกสภา ๑๒ คน พนักงานเทศบาล ๒๓ คน พนักงานครูเทศบาล ๘ คน ลูกจ้างประจำ ๒ คน พนักงานจ้าง ๕๕ คน	คณะผู้บริหาร ๑ คน สมาชิกสภา - คน พนักงานเทศบาล ๙ คน พนักงานครูเทศบาล ๔ คน ลูกจ้างประจำ ๑ คน พนักงานจ้าง ๒๖ คน	ไม่มี	ควรส่งเสริมและ พัฒนาหน่วยงาน ให้เป็นองค์กรแห่ง การเรียนรู้	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลา ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี เริ่ม-สิ้นสุด)	ข้อมูลสถิติอัตรากำลัง	ข้อมูลสถิติผู้เข้าร่วม โครงการ/กิจกรรม	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
			ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย						
๓	กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความ โปร่งใส ในการดำเนินงาน ของเทศบาลตำบล ปากคาด ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๖	-มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๑๐๕ คน -ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และความ โปร่งใสในการดำเนินงาน ส่งเสริมให้หน่วยงาน ดำเนินงานตาม หลักธรรมาภิบาล	๐	๐	๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	คณะผู้บริหาร ๕ คน สมาชิกสภา ๑๒ คน พนักงานเทศบาล ๒๓ คน พนักงานครูเทศบาล ๘ คน ลูกจ้างประจำ ๒ คน พนักงานจ้าง ๕๕ คน	ไม่มี	ไม่มี		
๔	โครงการสัมมนาและ ศึกษาดูงาน พัฒนา ศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และ พนักงานจ้าง ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๖	-มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๕๕ คน -ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับ ความรู้ ประสบการณ์ สามารถนำมาพัฒนา และ ปรับใช้ในการปฏิบัติงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สุขแก่ ประชาชนในพื้นที่	๒๖๐,๐๐๐	๒๑๘,๑๕๐	๒๑-๒๕ ก.พ. ๖๖	คณะผู้บริหาร ๕ คน สมาชิกสภา ๑๒ คน พนักงานเทศบาล ๒๓ คน พนักงานครูเทศบาล ๘ คน ลูกจ้างประจำ ๒ คน พนักงานจ้าง ๕๕ คน	ไม่มี	ควรมีการจัดโครงการ สัมมนาและศึกษาดู งานในทุกๆปี เพื่อ เพิ่มศักยภาพในการ ดำเนินงานและเพื่อ ให้หน่วยงานเกิดองค์ ความรู้ใหม่ที่สามารถ นำมาพัฒนา หน่วยงานได้		
๕	โครงการเสริมสร้าง ความรู้เรื่องระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับ การบริหาร และบุคลากร เทศบาลตำบลปากคาด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖	-มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน ๕๗ คน -ผู้เข้ารับการอบรมได้รับ ความรู้ความเข้าใจในเรื่อง ระเบียบ กฎหมาย ที่ เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติงาน และสามารถ นำความรู้มาใช้ในการ ปฏิบัติงานและบริหาร ราชการ ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๒๐ เม.ย. ๖๖	คณะผู้บริหาร ๕ คน สมาชิกสภา ๑๒ คน พนักงานเทศบาล ๒๓ คน พนักงานครูเทศบาล ๘ คน ลูกจ้างประจำ ๒ คน พนักงานจ้าง ๕๕ คน	ไม่มี	-ควรมีการจัด โครงการ เสริมสร้าง ความรู้เรื่องระเบียบ กฎหมาย ๗ ในทุกๆปี เนื่องจาก มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง กฎหมายอยู่บ่อยครั้ง -ควรเพิ่มงบประมาณ ในการดำเนิน โครงการ		

หมายเหตุ : ข้อมูลสถิติอัตรากำลัง จำแนกตามประเภทตำแหน่ง รวมทั้งหมด จำนวน ๑๐๕ คน

คณะผู้บริหาร จำนวน ๕ คน
สมาชิกสภา จำนวน ๑๒ คน
พนักงานเทศบาล จำนวน ๒๓ คน
พนักงานครูเทศบาล จำนวน ๘ คน
ลูกจ้างประจำ จำนวน ๒ คน
พนักงานจ้าง จำนวน ๕๕ คน